



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 หน้า 17, 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# อัตรา.เปิดป.ตรีทุกสาขาสอบครูได้

- ปธ.ส.ค.ศ.ท.เชิงเด็กเรียนครู5ปีถูกปาดหน้าเค้ก
- ชี้กระทบศักดิ์ศรี-หวั่นน.ศ.เมินคณะครู/ศึกษาฯ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม นางประพนธ์ศิริ สุเสาร์จ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยมติที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย และแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะใช้สำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 กำหนดให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้สามารถสมัครสอบแข่งขัน จากเดิมที่ต้องมีใบอนุญาตฯ จึงจะสมัครได้ เพราะอยากได้คนเก่งมาเป็นครู ว่า มติดังกล่าวกระทบต่อศักดิ์ศรีวิชาชีพครูอย่างมาก การเรียนครูประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ เนื้อหาความรู้ วิธีการสอน เทคนิคการถ่ายทอดจิตวิทยาการถ่ายทอดองค์ความรู้ การประเมินผล และส่วนสำคัญที่สุดคือ จิตวิญญาณความเป็นครู

นางประพนธ์ศิริกล่าวว่า ดั้งนั้น การที่ ก.ค.ศ.ออกมาเช่นนี้ เท่ากับว่า ศธ.เลือกคนมาเป็นครูจากเนื้อหาที่เรียนอย่างเดียว โดยไม่สนใจจิตวิญญาณและเทคนิคในการถ่ายทอด ทำให้ผู้ที่เรียนครู 5 ปีเสียสิทธิ โดนผู้ที่เรียน 4 ปีจากคณะ/สาขาวิชาอื่น มาปาดหน้าสอบเป็นครู ทั้งที่พวกเขามีความตั้งใจ และเรียนถึง 5 ปี ฝึกปฏิบัติการสอน อีก 1 ปี ก่อนจะได้ใบอนุญาตฯ และมาสอบเป็นครูผู้ช่วย

“มติดังกล่าวทำให้บัณฑิต นักศึกษาที่เรียนครูเกิดคำถามว่า แล้วแบบนี้พวกเขาจะเรียนครู 5 ปีไปเพื่ออะไร ในเมื่อเปิดโอกาสให้เด็กสาขาอื่นที่เรียน 4 ปี มาปาดหน้าเด็กสอบครูผู้ช่วยได้ ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อพวกเขาอย่างมาก หากจะบอกว่าเด็กที่เรียนจบวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยตรงเก่งกว่าเด็กที่เรียนครูก็ไม่จริง เพราะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กเก่งเลือกเรียนครูเพิ่มขึ้น คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชันส์ ก็สูงกว่าเด็กที่เรียนวิทย์ หรือคณิต ดังนั้นจะบอกว่าเด็กสาขาอื่นเก่งกว่าเด็กที่เรียนครูก็ไม่ใช่เรื่องนี้ ส.ค.ศ.ท.คัดค้านมาตั้งแต่ปี 2559 แต่ ก.ค.ศ.ก็ยังออกมตินี้มาอีก ทำให้เด็กที่เรียนครูเริ่มไม่พอใจ และกำลังจะก่อหวอด เพราะเขารู้สึกว่าเสียเปรียบ อีกทั้งยังกระทบกับศักดิ์ศรี

วิชาชีพอย่างมาก อยากถามว่า ศธ.จะทำแบบนี้กับวิชาชีพอื่นหรือไม่ อาทิ ต่อไปใครไม่จบแพทย์ก็มาสอบเป็นหมอได้ เป็นต้น” นางประพนธ์ศิริกล่าว

นางประพนธ์ศิริกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หาก ศธ.จะเปิดกว้างให้ผู้จบจากสาขาอื่นมาเป็นครูได้ สุดท้ายเด็กก็จะไม่มาเรียนครู เพราะเรียนอะไรก็เป็นครูได้ และต่อไปจะต้องปรับหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้เหลือ 4 ปี รวมถึงปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ หากเป็นเช่นนั้นก็จะกระทบกับคุณภาพเด็กในอนาคต

นางประพนธ์ศิริกล่าวต่อว่า ปัจจุบันครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ใช่สาขาที่ขาดแคลนที่สุด แต่เป็นสาขาที่มีเด็กเล่น อยากรู้แรงบรรจุก่อนหน้านี้ให้หมดก่อน อย่างไรก็ตาม ส.ค.ศ.ท.อยากให้หลักเกณฑ์นี้ในการคัดเลือกครูในสาขาที่ขาดแคลนจริงๆ อาทิ ครูช่าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไม่ใช่เปิดกว้างทั้งหมด จนคนที่เรียนครูโดยตรงเสียสิทธิ







